

เส้นทางบินใหม่ระหว่าง ซูริค-อาบูดาบี เพิ่มทางเลือก ที่มากขึ้นให้แก่ผู้เดินทาง

การเปิดตัวเที่ยวบินตรง (Non-stop flights) ระหว่าง ซูริค-อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด สายการบินแห่งชาติ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะช่วยให้ผู้เดินทางมีตัวเลือกในการเดินทางที่มากขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สวิสเซอร์แลนด์ในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการบินของยุโรป

บริการเที่ยวบินใหม่นี้ได้ทำการเปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ต่อยอดจากบริการเที่ยวบินรายวันในเส้นทางเจนี
วาและอาบูดาบี

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหารสายการบินเอทิฮัดกล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 10 ปีการให้บริการสู่สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีความเติบโตและมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อ
สายการบินเอทิฮัด อีกทั้งสวิสเซอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของ ยูเออี

“บริการเที่ยวบินรายวันใหม่สู่ซูริค ช่วยให้ผู้เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจชาวสวิสสามารถเข้าถึงยูเออี และ
ตลาดสำคัญต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย เอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคอ่าว ตะวันออกกลาง แอฟริกา ได้มากยิ่งขึ้น

มร. เจมส์ ไฮแกน กล่าว “การดำเนินการของสายการบินเอทิฮัดในสวิสเซอร์แลนด์ ก่อให้เกิดเสถียรภาพในภาคการ
บินในสวิสเซอร์แลนด์

บริการเที่ยวบินระหว่าง ซูริค-อาบูดาบีของสายการบินฯ ให้บริการโดยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 231 ที่นั่ง
ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ชั้นเฟิร์สคลาส จำนวน 8 ที่นั่ง ชั้นบิสิเนสคลาส 32 ที่นั่ง และชั้นอีโคโนมีคลาสจำนวน 191 ที่
นั่ง

สายการบินเอทิฮัดให้บริการจากซูริคสู่ 25 จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลียเอเชียแปซิฟิก

ภูมิภาคอ่าวและอนุทวีปอินเดียผ่านศูนย์กลางทางการบินที่อาบูดาบี

ควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายการบินของพันธมิตร อาทิ สายการบินแอร์เซเชลส์ สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ สายการบินเวอร์จินออสเตรเลีย ทั้งนี้สายการบินเอทิฮัดสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อจากซุริคและเจนีวา สู่กว่า 44 จุดหมายปลายทางผ่านศูนย์กลางทางการบินที่อาบูดาบี

สายการบินเอทิฮัดนำเสนอการเดินทางสู่ซุริคและเจนีวา และเดินทางต่อไปยัง 22 จุดหมายปลายทางอื่นๆในยุโรปให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย ผ่านเครือข่ายการบินของเอทิฮัดรีเจียนนอลรวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศระหว่างซุริคและเจนีวา กับเจนีวาและลูกาโน

ผู้โดยสารยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายการบินของสายการบินแอร์เบอร์ลินและสายการบินนิกี ผ่านซุริคไปยังเบอร์ลิน ดุสเซลดอร์ฟ โอลเบีย ปาลมา-เด-มายอร์กา และเวียนนา

สายการบินแอร์เซอร์เบียมีเที่ยวบินรายวันที่มีการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายระหว่าง ซุริคและเบลเกรด

“การนำเสนอตัวเลือกทางการเดินทางที่ดียิ่งขึ้น เป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรทางการบินของเรา และการทำงานร่วมกับสายการบินพันธมิตร เพื่อบริการทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางที่มากขึ้นผ่านการเชื่อมต่อที่มากยิ่งขึ้น”

สมาชิกโครงการสะสมไมล์ของเอทิฮัดที่บินกับสายการบินพันธมิตรของสายการบิน อาทิ สายการบินเอทิฮัดรีเจียนนอล สายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินนิกี และสายการบินแอร์เซอร์เบีย ทั่วยุโรป สามารถทำการแลกไมล์สะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ สถานะการสะสมไมล์ การเข้าใช้บริการเลานจ์ที่สนามบิน หน้าหลักสัมภาระที่มากขึ้น และสิทธิในการเช็คอินล่วงหน้า

จำนวนผู้โดยสารระหว่าง สวิสเซอร์แลนด์และยูเออีเพิ่มจำนวนกว่าเกือบเท่าตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปริมาณการขนส่งสินค้ามีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องมาจากการค้าระหว่างสองประเทศที่เจริญเติบโตมากขึ้น ในปี 2556 เอทิฮัดคาร์โก้มีระวางการขนส่งสินค้ามากกว่า 6,700 ตัน ทั้งขาเข้าและขาออกจาก สวิสเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้น 21

เปอร์เซ็นต์จากปี 2555

เส้นทางบินใหม่ระหว่างซูริค-อาบูดาบีบริการขนส่งสินค้าใต้ท้องเครื่อง 260 ตันต่อสัปดาห์ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยรวมสายการบินเอทิฮัดมียอดระวางบริการขนส่งสินค้ากว่า 510 ตันต่อสัปดาห์ ทั้งขาเข้าและขาออกจากสวิสเซอร์แลนด์

ตารางเที่ยวบินสู่ซูริค

เที่ยวบิน	ออกจาก	ออกเวลา	ถึง	ถึงเวลา	เครื่อง
EY073	อาบูดาบี	02:05	ซูริค	06:50	A330-300
EY074	ซูริค	11:55	อาบูดาบี	20:15	A330-300